



TrungTamThuoc.com

Thuốc giảm đau

NAOMY



THÀNH PHẦN:

Dextromethorphan hydrobromid	120 mg
Chlorzoxecon maleat	31,62 mg
Amoxi clorit	1200 mg
Dicycleryl guanilat	1000 mg
Tá dược	1200 mg

(Chất nền, chất bôi trơn, chất kết dính, chất tạo màu, đường trắng, amoniac, hương liệu tiêu, nước tinh khiết)

ĐẶC TÍNH ĐƯỢC LƯU HỌC:
 *Dextromethorphan hydrobromid là thuốc giảm đau có tác dụng nhẹ trung làm hạ nhiệt độ, không có tác dụng giảm đau và ảnh hưởng rất ít tới trung tâm thần.

Dextromethorphan hydrobromid có hiệu quả nhất trong điều trị đau thần kinh, không có hiệu lực của Dextromethorphan hydrobromid gần tương đương với hiệu lực của codein nhưng ít gây tác dụng ô nhiễm tiêu hóa hơn.

*Chlorzoxecon maleat là một chất đủ kháng histamin. Tác dụng chống histamin tương đương trong số các thuốc có cấu trúc này của các thuốc khác đồng. Trong các tác dụng kháng histamin, nó có những tác dụng ở mức độ (đau nhức, tăng độ nhạy cảm giác, tăng độ nhạy cảm) của nó.

*Dicycleryl guanilat làm giảm tác dụng bất thường hệ tiêu hóa do tác dụng của các chất bổ sung của chế phẩm để có thể dùng thuốc dễ dàng.

*Amoxi clorit gây kích ứng dạ dày trên niêm mạc dạ dày và phần cơ dạ dày trên lâm sàng vì liên quan tới việc giảm độ pH của dạ dày, giảm khả năng tiêu hóa đường ruột. Amoxi clorit làm giảm độ nhờn của niêm mạc có tác dụng làm loãng dịch, giúp dễ dàng nuốt và nuốt.

ĐẶC TÍNH ĐƯỢC CÔNG DỤNG:
 *Dextromethorphan hydrobromid hấp thụ nhanh qua đường tiêu hóa và có hiệu lực trong vòng 15 - 30 phút sau khi uống, hiệu lực khoảng 8 - 9 giờ. Thuốc được chuyển hóa ở gan và bài tiết qua nước tiểu dưới dạng không đổi và các chất chuyển hóa demethol. Trung tâm thần của dextromethorphan không có tác dụng giảm đau nào.

*Chlorzoxecon maleat hấp thụ tốt và được chuyển hóa đáng kể ở niêm mạc đường tiêu hóa trong quá trình hấp thụ và lần qua gan đầu tiên sau khi uống. Chlorzoxecon xuất hiện trong huyết tương trong vòng 30 - 35 phút và hiệu lực đạt đỉnh trong huyết tương đạt trong vòng 2 - 4 giờ. Ở người lớn tuổi chức năng thận và gan bình thường, thời gian bán rã của Chlorzoxecon thường là 12 - 43 giờ, 4 ml em nhũ quang bán rã trung bình là 9,4 - 12,1 giờ (trung bình 5,5 - 22,1 giờ). Chlorzoxecon được thải trừ hầu toàn phần vào nước tiểu.

*Dicycleryl guanilat hấp thụ tốt được qua đường uống, thời gian bán rã khoảng 1 giờ. Dicycleryl guanilat chuyển hóa qua gan và thải trừ chủ yếu qua nước tiểu, chất chuyển hóa chủ yếu là beta-2 (dicyclerylguanetyl) hoạt tính.

*Amoxi clorit hấp thụ nhanh qua đường tiêu hóa khi dùng đường uống hấp thụ nhanh và thải trừ qua thận, axit, đường ruột và gan (thải trừ thành phần của thuốc thông thường). Amoxi clorit chuyển hóa ở gan thành ure và acid succinylamide, thải trừ qua thận.

CHẾ ĐỘ NH:
 Giảm các triệu chứng đau trong các trường hợp: đau do cảm lạnh, cúm, đau tai, đau răng, đau đầu, đau khớp, đau cơ, đau thần kinh, đau mắt, đau khớp, đau nước mắt và mũi ngứa. Thuốc có hiệu lực thuốc là, nó giảm đau gây kích ứng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
 - Bệnh viêm dạ dày ruột, suy hô hấp, giảm axit dạ dày, viêm ruột thừa hoặc bệnh hệ tiêu hóa khác.

Các bệnh nhân đang dùng thuốc có chứa meprobamate hoặc các thuốc khác cần phải cẩn trọng khi dùng với các thành phần của thuốc.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:
 Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: mỗi lần uống 1 viên, 3 - 4 lần/ngày.
 Trẻ 7 - 12 tuổi: mỗi lần uống 1 viên, 3 - 4 lần/ngày.
 Trẻ 2 - 6 tuổi: mỗi lần uống 1/2 - 1 viên, 3 - 4 lần/ngày.
 Trẻ sơ sinh: mỗi lần uống 1/2 - 1 viên, 3 - 4 lần/ngày.

THẬN TRỌNG: Người lái xe và các vận động viên phải thận trọng khi dùng thuốc này vì nó có thể gây buồn ngủ. Không nên lái xe dùng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
 - Các chất ức chế monoamine oxidase (MAO) và các thuốc chống viêm non-steroid có thể tăng hiệu lực và độc tính của thuốc. Không nên dùng thuốc này với các thuốc kháng histamin.
 - Tránh dùng đồng thời với các thuốc an thần khác.
 - Dùng đồng thời với các thuốc ức chế men gan trong vòng 30 phút tăng cường tác dụng (ức chế men gan trong vòng 30 phút trước hoặc sau của dextromethorphan).
 - Tránh dùng chung với các thuốc khác.
 - Khi dùng thuốc cần đồng thời với các thuốc trị viêm mũi, chẳng hạn như thuốc trị cảm lạnh khác phải có ý kiến của thầy thuốc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Tác dụng buồn ngủ là hiệu quả của thuốc này nhưng bị giảm sau vài ngày. Không nhờn, mất ngủ, chóng mặt, buồn nôn, nôn, táo bón, nhức đầu, nổi mề đay.

Thận trọng cho trẻ em: Không nên dùng thuốc này cho trẻ em dưới 6 tuổi.

QUẢ LIỀU VÀ XỬ TRÍ: Triệu chứng quá liều của Dextromethorphan bao gồm buồn nôn, nôn, chảy nước mắt, mất ngủ, mất cảm giác, rối loạn, suy nhược, hạ huyết áp, mất ý thức, rối loạn nhịp tim, mất phản xạ, giảm phản xạ, giảm phản xạ.

Triệu chứng quá liều của Chlorzoxecon bao gồm buồn ngủ, kích thích và thần kinh trung ương, nhịp đồng nhịp, ngưng thở, hạ huyết áp, tác dụng chống histamin tương ứng trên đường tiêu hóa và tiêu chảy, nôn, mất phản xạ, mất phản xạ, mất phản xạ. Các dấu hiệu quá liều gây nên bằng các triệu chứng như mất ý thức, mất phản xạ, mất phản xạ, mất phản xạ, mất phản xạ, mất phản xạ, mất phản xạ, mất phản xạ, mất phản xạ.

BỘ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:
 - Thời kỳ mang thai: Vì Dicycleryl guanilat qua được nhau thai nên không dùng cho phụ nữ mang thai.
 - Thời kỳ cho con bú: Chỉ dùng khi thật cần thiết và phải theo sự hướng dẫn của bác sĩ.

SỬ DỤNG KHÍ LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Thận trọng dùng thuốc này vì nó có thể gây buồn ngủ.

DẠNG BẢO CHẾ: Viên.

DUNG QUẪY: Hộp 1 và 120 viên.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Tránh dùng thuốc quá hạn sẽ gây hại đến sức khỏe.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: TCS.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc khi dùng, nếu cần thêm thông tin xin hỏi dược sĩ.

Sản xuất tại: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG LƯƠNG 3**
 16 Lê Hồng - Hồ Chí Minh
 Mã số thuế: 0311967027 - An Dương - Hồ Chí Minh
 ĐT: (031) 3767507 • Fax: (031) 3823129

Y DƯỢC
UYỆT

[Handwritten signature]



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh